

THIỆN TRI THỨC GDPTVN



“Chư Phật và Bồ tát có pháp giải thoát Bất tư nghì. Khi Bồ tát trụ nơi pháp, đem núi Tu Di (Sumeru) để vào trong một hạt cải vẫn không dư không thiếu. Hình dạng núi Tu Di cũng không biến đổi, trời Tứ thiên vương và chư thiên cõi trời Ba mươi ba (Đao Lợi) cũng không biết là mình vào trong đó. Chỉ những bậc Ứng hợp độ thế mới có thể biết rằng núi Tu Di đã được đem vào trong hạt cải. Đó là pháp môn Bất tư nghì giải thoát”

“Bất tư nghì giải thoát”, pháp môn không hai, vượt thoát vô ngã, không còn suy tưởng

Không! Một trạng thái tỉnh thức, một tìm lực làm chuyển biến cả thế giới - chơn không diệu hữu

Không! Không phải là trống vắng hoàn toàn “ngoan không”. Những khái niệm về tâm lý, không có một hình thái tư hữu để hình thành một cái tôi riêng biệt. Những hiện tượng được phơi bày, là trò chơi phóng tưởng của “tánh không” - không tự ngã

Trong cái không vô cùng “chân không”, không phải là không có gì, bởi vì sự vật không thực tại, chứ không phải là không tồn tại, vẫn hiện hữu một tìm lực - một nguồn năng lượng vô biên, dù sinh ra - tồn tại hay mất đi, cũng chỉ là một chuyển thể đến vô cùng - duyên sinh

Đạo Phật xuất hiện từ một thực tại vô ngã, từ trạng thái hữu ngã vô minh - đoạn trừ phiền não, thể nhập biện chứng nhân bản, giác ngộ - ngã không - giải thoát. Có - không - còn - mất - hơn - thua, dù trong nguy khó là vậy, nội ma ngoại chướng vây bủa nghìn trùng, Người Huỳnh trưởng PT chứng nghiệm vô biên Phật pháp, phát nguyện vững vàng, gánh vát gian nan, an nhiên tĩnh tại vô úy đi tới, giữ vững tay chèo, cưỡi lên trên đầu sóng ngọn gió, đưa con thuyền GDPTVN cập bến bình yên

Ngoài trí tuệ siêu việt, ngoài năng lực hiện thực, người Huỳnh Trưởng thiện tri thức, còn phải có tâm huyết thiết tha - nồng nhiệt. Với cái tâm hết lòng vì tổ chức mà phụng sự, mang lại một giá trị đích thực cho cuộc sống. Không thể có những Huỳnh trưởng bàng quang - hời hợt - cưỡi ngựa xem hoa, xem tổ chức GHĐPT chỉ là nơi chốn nướng nấu đoạn thàng - mua vui chốc đó - làm đà tiến thủ cá nhân vị kỉ

Người Huynh trưởng tri thức, là người có đầy đủ kiến thức về cuộc sống, không mù mẫm trước niềm tin thiếu kiểm chứng. Vào đời với biết bao thao thức - khát khao đi tìm một định hướng sống mới mẽ thiết thực, thăng hoa tốt đẹp cuộc đời

Người thiện sĩ Huynh trưởng GDPTVN, vững vàng trong thế đứng thẳng tắp, với tấm lòng vị tha bát ngát vào đời, vì tha nhân mà phụng sự. Chọn tuổi trẻ làm đối tượng để khai thị tuệ giác. Chọn nhân sinh làm nấc thang thăng tiến, kiến thiết một xã hội công bằng an lạc. Mỗi tham vọng - mỗi khổ đau đều bắt rễ bén mầm từ dục vọng thấp hèn, từ hận thù nghi kỵ, từ ganh tị hơn thua, xô đẩy nhau đọa đày đau khổ

Người Huynh trưởng GDPT biết nhóm lên ngọn lửa thương yêu, đem lại niềm tin yêu và vui sống cho mọi người, xua tan đi mê mờ kiến chấp

Người Huynh trưởng GDPT, là người nghệ sĩ biết rung cảm trong từng mỗi suy tư, sáng tạo nên những công trình nghệ thuật vĩ đại, đáp ứng vẹn thỏa những khát khao thưởng thức nét đẹp tâm linh thanh thoát

Người Huynh trưởng GDPT, là người biết đóng lên những hồi chuông tự tại ngân dài, như những đợt sóng hải triều âm, làm lắng xuống vạn lòng siêu thoát

Người Huynh trưởng GDPT, là một chiến sĩ trên mặt trận tâm linh, một kỹ sư tâm hồn, một thiện sinh đang đối mặt trước thực tại vô minh - khai phóng tuệ giác. Phải luôn luôn nỗ lực, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng GDPTVN hướng về phía trước. Không lùi bước khi nhắm vào mục phiêu cứu cánh, không xuê xoa trước những sai trái đời thường, không chùn bước trước những xuyên tạc, những kẻ rắp tâm bẻ cong chân lý. Trên hành trình đi tìm lẽ sống, mỗi trở ngại - mỗi gian nan, đều có giá

trị riêng của nó. Nếu đường đời mà bằng phẳng cả, thì khó mà đánh giá được giá trị - là vốn sống dài lâu

Hoa sen tinh khiết sinh trưởng trong bùn, từ bùn mà vươn lên, nhưng không bị bùn tanh làm ô nhiễm. Huynh trưởng GDPT sống giữa lòng đời, nhưng tâm tư tĩnh tại. Từ tục đế mà vượt thoát lên trên dòng ngũ trược, mang theo hương sắc tinh khiết làm thơm đẹp cuộc đời ./-



Phan Văn Huy Tâm